

**VŨ THƯ**

**Đồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao**

*Gặp một số khó khăn nhất định, huyện Vũ Thư hiện mới có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, thuộc “tốp cuối” của tỉnh. Không bằng lòng với kết quả này, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Vũ Thư “xốc” lại tinh thần, tập trung xây dựng giải pháp, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thêm 4 xã về đích NTM nâng cao trong năm 2023.*



Diện mạo làng quê xã Tân Tự (Vũ Thư) khang trang, đổi mới từng ngày.

**Phát huy nội lực địa phương**

Xã Minh Lăng hiện đạt 14/19 tiêu chí NTM nâng cao. Để hoàn thiện 19 tiêu chí, xã cần đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 1km đường nội đồng, gần 2km đường giao thông trục thôn, xây dựng bổ sung 17 phòng học của trường mầm non và trường tiểu học; xây dựng, nâng cấp đồng bộ công trình sân thể thao các thôn; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác an ninh trật tự... Tổng nguồn lực thực hiện các tiêu chí này dự kiến 40 tỷ đồng. Mặc dù ngân

sách xã hiện mới có hơn 10 tỷ đồng nhưng xã vẫn khẩn trương tiến hành đầu tư xây dựng các công trình NTM nâng cao như xây dựng phòng học, nâng cấp đường giao thông trục thôn, xây dựng vùng sản xuất lúa quy mô 5ha theo tiêu chuẩn VietGAP thôn Thanh Nội, lắp đặt camera an ninh khu vực công cộng trên toàn bộ tuyến đường 454 qua địa bàn và đường trục thôn... Song song với đó, xã cũng chú trọng đầu tư, mời gọi, phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao.

Cùng với xã, các thôn cũng tích cực vào cuộc. Ông Đặng Công Nguyên, Bí thư Chi bộ thôn Sứ Hăng cho biết: Cùng với hỗ trợ của xã, chúng tôi vận động bà con ủng hộ kinh phí, ngày công để chuẩn bị tiến hành cứng hóa tuyến đường ra nghĩa trang của thôn. Ngoài ra, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên sân vườn của gia đình, góp phần đưa Minh Lăng về đích NTM nâng cao năm 2023.

Cùng với xã Nguyễn Xá, xã Bách Thuận xây dựng lộ trình về đích NTM kiểu mẫu năm 2025 từ xuất phát điểm hiện tại đã đạt 13 tiêu chí NTM nâng cao. “Nhiều khó khăn đặt ra như nguồn lực dồi dào, việc xử lý các vụ việc tồn đọng, làm thế nào để phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái của xã, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ với yêu cầu tiêu chí cao... Chúng tôi xác định cần vượt qua những rào cản này bằng chính nội lực của mình. Do đó, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thống nhất trong Đảng, trong dân được phát huy cao độ, là kim chỉ nam xuyên suốt trong tiến trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở Bách Thuận” - ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết.

Đến nay, huyện Vũ Thư có 2 xã đạt 14/19 tiêu chí; 1 xã đạt 13/19 tiêu chí; 4 xã đạt 11/19 tiêu chí; 20 xã còn lại, mỗi xã đạt từ 3 - 10 tiêu chí NTM nâng cao. Đến năm 2025, huyện phấn đấu có 14/29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Đây là mục tiêu khó bởi ngoài nguồn lực, trong quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, mỗi địa phương đều phát sinh những vướng mắc, khó khăn khác nhau. Nếu chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên hoặc có sự ỷ lại thì xã đó không thể hoàn thành mục tiêu. Xác định sớm định hướng, các xã chủ động xây dựng lộ trình, tìm hướng đi, giải pháp thực hiện công tác xây

dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương.

**Tích cực đồng hành, hỗ trợ**

Cùng với nội lực vươn lên của mỗi xã, Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, đoàn thể huyện luôn đồng hành, vào cuộc trợ lực giúp các địa phương triển khai các tiêu chí. Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vũ Thư cho biết: Chúng tôi tranh thủ tối đa, lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên hỗ trợ, đầu tư cho các xã đăng ký về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Huyện giao nhiệm vụ phụ trách những tiêu chí, tiêu mục liên quan đến phòng, ban chuyên môn nào thì đơn vị đó có hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí, tiêu mục này. Định kỳ tháng 5 hàng tháng, huyện tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từ đó sớm nắm bắt tình hình, kết nối với các sở, ngành để tham mưu, tư vấn, hỗ trợ các xã xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Riêng 4 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, huyện có sự quan tâm, ưu tiên, đồng hành sâu sát chặt chẽ hơn, vừa động viên vừa đôn đốc, nhắc nhở để các xã quyết tâm về đích đúng tiến độ. Huyện chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng vào cuộc giúp các địa phương sắp xếp, khai thác hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hầu hết các xã chưa hoàn thiện và gặp nhiều khó khăn khi triển khai tiêu chí số 13 về công tác sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, là đơn vị được

**Ông Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư**



Chúng tôi xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khó khăn nhưng cũng là cơ hội, động lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã và đang tập trung cao độ sức triển khai, hoàn thiện từng tiêu chí, từng tiêu mục ở mỗi địa phương.

**Ông Hoàng Đình Vương, Chủ tịch UBND xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư**



Địa phương đã quy hoạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên do giá khởi điểm được tỉnh quy định hiện ở mức cao nên ít hoặc không có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Chúng tôi mong các cấp, các ngành xem xét, giảm giá khởi điểm của các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thời điểm này, tạo điều kiện để tổ chức đấu giá thành công các lô đất, từ đó có nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM nâng cao.

**Bà Trịnh Thị Khánh, thôn Bách Tĩnh, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư**



Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào vì Bách Thuận là xã được chọn xây dựng NTM kiểu mẫu. Chúng tôi mong các cấp, các ngành tạo điều kiện hơn nữa để địa phương đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống của bà con ngày càng nâng cao, tiến bộ hơn.

giao nhiệm vụ phụ trách tiêu chí này, Phòng tích cực hỗ trợ các địa phương khảo sát, triển khai thiết lập các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa với sản phẩm chủ lực của xã.

“Thông qua hàng loạt công trình, phần việc thiết thực như củng cố nhân dân rất bức xúc, đường, hệ thống điện chiếu sáng đường quê, nâng cấp sân thể thao của thôn... đoàn viên, thanh niên huyện đồng hành

cùng các địa phương tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” - chị Phan Thị Ngân, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết.

Nội lực mạnh mẽ vươn lên, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các ngành, đoàn thể huyện, Vũ Thư quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 có 16/29 xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

QUYNH LƯU

**THÁI THỤY**

**Tập trung chăm sóc và bảo vệ thủy sản**



Hộ nuôi trồng thủy sản xã Thủy Xuân (Thái Thụy) chăm sóc thủy sản sau khi thả giống.

Ngay sau khi thả giống thủy sản vụ xuân hè, các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tập trung chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay.

Năm 2023, huyện Thái Thụy phấn đấu duy trì diện tích NTTS 4.270ha, sản lượng đạt 65.000 tấn. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn có diện tích NTTS đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân làm tốt việc cải tạo ao đầm, tập trung xuống giống đúng thời vụ. Đến nay, toàn huyện đã thả giống đạt gần 100% diện tích nước lợ với gần 150 triệu con giống gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá song, cá vược..., các diện tích còn lại đang chờ san giống.

Vụ xuân hè này, gia đình anh Vũ Hồng Tuấn, hộ NTTS tại xã ven biển Thủy Xuân nuôi thả hơn 1ha tôm thẻ chân trắng, tôm sú và cá vược theo hình thức bán thâm canh. Nhờ làm tốt công tác thả giống, chăm sóc nên đến nay, sau hơn 1 tháng nuôi thả, tôm và cá đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Anh Tuấn cho biết: Khi tôm nuôi được hơn 1 tháng tuổi trở đi rất nhạy cảm với biến động của môi trường. Thời tiết lúc nắng, lúc mưa như hiện nay dễ khiến tôm mắc các bệnh gây chết hàng loạt, vì vậy, ngay sau khi thả giống, tôi tập trung quản lý và chăm sóc thủy sản nuôi, trong quá trình nuôi thường xuyên sử dụng chế phẩm sinh học xử lý nước để bảo đảm sức khỏe tôm nuôi và giữ môi trường bền vững; thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh, duy trì các yếu tố môi trường bảo đảm thích hợp, nhất là duy trì ổn định độ pH trong nước bằng vôi bột; cho tôm, cá ăn khẩu phần thích hợp với mật độ và kích cỡ con giống, định kỳ bổ sung vitamin C, khoáng vi lượng, men tiêu hóa để tôm, cá tăng sức đề kháng. Ngoài ra, định kỳ 2 tuần 1 lần rải vôi xung quanh bờ ao để ngăn nước mưa mang phen và chất bẩn từ trên bờ ao xuống, nhất là những ngày có mưa dông; duy trì mực nước ao nuôi luôn được bảo đảm từ 1,2 - 1,5m để giảm biến động nhiệt độ nước, nhằm ổn định môi trường để tôm, cá phát triển tốt.

Cùng với các hộ nuôi thủy sản theo hình thức quảng canh,

bán thâm canh, các hộ nuôi tôm theo hình thức công nghiệp tại các xã ven biển trên địa bàn huyện cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản. Ông Nguyễn Văn Quyết, hộ nuôi tôm công nghiệp tại xã Thái Thượng cho biết: Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa nên các đối tượng nuôi thủy sản, nhất là tôm hay mắc bệnh, gây tổn thất cho người nuôi như với tôm là bệnh đốm trắng. Vì vậy, giai đoạn này tôi đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ tôm nuôi của gia đình với diện tích hơn 1,5ha. Theo đó, thường xuyên theo dõi quá trình ăn của tôm, đồng thời kết hợp theo dõi nguồn nước trong ao, hạn chế lấy nước vào ao, nhất là thời điểm nguồn nước cấp bên ngoài có độ mặn cao và hiện là thời điểm các dịch bệnh hay phát sinh nên khi lấy nước vào để bị lây dịch bệnh. Ngoài ra, đối với những ao nuôi phủ bạt đã nuôi được 1 tháng, tôi đã chuyển bớt tôm sang ao nuôi giai đoạn 2, bảo đảm mật độ nuôi từ 150 - 250 con/m<sup>2</sup>. Trước khi sang ao tôi đã áp dụng các biện pháp xử lý môi

trường, gây màu nước ao nuôi giai đoạn 2 bảo đảm môi trường ao nuôi; nhà bạt được thông khí, thông gió trước để nhiệt độ nước trong nhà bạt tương đương bằng với nhiệt độ nước trong ao lớn...

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Những ngày gần đây, thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến thất thường như nắng nóng kết hợp với những trận mưa rào dẫn đến các yếu tố môi trường ao nuôi như độ pH, oxy, nhiệt độ... biến động vượt ngưỡng cho phép đã ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và phát triển các thủy sản nuôi, nhất là hiện nay tôm đang trong giai đoạn nhạy cảm với thời tiết. Bên cạnh đó, qua kiểm tra của cán bộ chuyên môn cho thấy, một số địa phương việc chăm sóc tôm, cá chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, nhiều diện tích ao đầm ương giống mật độ dày đã đạt kích cỡ nhưng vẫn chưa được san thưa làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của tôm, cá. Nhiều ao tôm nuôi bán thâm canh đã phát triển và có nhu cầu ăn nhiều nhưng vẫn chưa cho ăn bổ sung bằng thức ăn công nghiệp. Ông Lê Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các HTX NTTS tập trung đôn đốc, hướng dẫn các hộ NTTS thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản đồng đúng kỹ thuật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi ao nuôi, nếu thấy hiện tượng thủy sản chết bất thường cần báo ngay cho ban chỉ huy địa phương để cử cán bộ chuyên môn về cơ sở hướng dẫn thực hiện các biện pháp khoanh vùng, xử lý dịch bệnh. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn huyện thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến của thời tiết, dịch bệnh để tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản được kịp thời, hiệu quả.

TRẦN TUẤN

**KIẾN XƯƠNG**  
**Rác thải sinh hoạt quá tải**

Hiện nay, hầu hết các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiến Xương bắt đầu quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, khối lượng CTRSH trên địa bàn huyện đang có xu hướng tăng nhanh, trong khi đó, việc thu gom và xử lý lại đang quá tải nên dễ xảy ra các sự cố về môi trường. Mỗi ngày, toàn huyện phát sinh khoảng 110 tấn CTRSH, tỷ lệ thu gom đạt 93%. Hầu hết các lò đốt CTRSH hư hỏng, xuống cấp sau thời gian hoạt động hiệu quả, 2/14 lò đốt đã dừng hoạt động; các khu xử lý bằng hình thức chôn lấp cũng gần hết diện tích đã quy hoạch. Do rác thải sinh hoạt không được phân loại, phương pháp xử lý chỉ là đốt hoặc chôn lấp thông thường nên các bãi chôn lấp rác thải tập trung trở thành điểm ô nhiễm môi trường lớn. Các loại rác hữu cơ, vỏ cơ, thậm chí chất thải nguy hại đều được chôn chung vào một chỗ có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực cho môi trường và sức khỏe người dân. Nhiều bãi rác quá tải, nước thải từ bãi rác chảy ra kênh mương, đồng ruộng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất. Mặc dù UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các xã làm tốt tuyên truyền, vận động để người dân phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác đúng quy định nhưng vẫn chưa triệt để. Huyện đã quy hoạch 2 khu vực xử lý rác thải tập trung nhưng việc triển khai thực hiện còn khó khăn do chưa có cơ chế thu hồi các nhà đầu tư.

Khu xử lý CTRSH xã Vũ Ninh mặc dù nằm cách xa khu dân cư khoảng 400m theo quy định nhưng do CTRSH lượng rác thải phát sinh nhiều, việc xử lý bằng hình thức đốt lộ thiên, sau đó trảm lấp nên đã ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân xung quanh khu vực bãi rác. Ông Lại Đức Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh cho biết: Xã có 10 thôn thì có 10 tổ thu gom rác thải. Công tác thu gom được thực hiện tốt, rác thải được thu gom triệt để nhưng việc xử lý CTRSH còn phức tạp, chưa có giải pháp khả thi về lâu dài. Chủ yếu xử lý tại chỗ bằng cách đốt, sau đó trảm lấp khiến

cho môi trường ngày càng ô nhiễm. Khí thải gây hại đến sức khỏe nên nhân dân rất bức xúc. Ông Lại Quang Tuyến, thôn Trung Hòa, xã Vũ Ninh bức xúc: CTRSH bằng thủ công đốt, mỗi khi gió thổi về là nhà chúng tôi phải ngửi mùi nồng nặc. Vì vậy, chúng tôi mong các cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp giải quyết phù hợp để không còn bãi rác quá tải, gây ô nhiễm môi trường tại xã nông thôn mới nâng cao.

Xã Vũ Thắng có 8 thôn với 5.200 nhân khẩu, ước tính mỗi ngày có khoảng 3 tấn CTRSH thải ra môi trường. Năm 2016, xã đầu tư xây dựng khu xử lý rác hữu cơ, vỏ cơ, thậm chí chất thải nguy hại đều được chôn chung vào một chỗ có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực cho môi trường và sức khỏe người dân. Nhiều bãi rác quá tải, nước thải từ bãi rác chảy ra kênh mương, đồng ruộng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất. Mặc dù UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các xã làm tốt tuyên truyền, vận động để người dân phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác đúng quy định nhưng vẫn chưa triệt để. Huyện đã quy hoạch 2 khu vực xử lý rác thải tập trung nhưng việc triển khai thực hiện còn khó khăn do chưa có cơ chế thu hồi các nhà đầu tư.

Khu xử lý CTRSH xã Vũ Ninh mặc dù nằm cách xa khu dân cư khoảng 400m theo quy định nhưng do CTRSH lượng rác thải phát sinh nhiều, việc xử lý bằng hình thức đốt lộ thiên, sau đó trảm lấp nên đã ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân xung quanh khu vực bãi rác. Ông Lại Đức Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh cho biết: Xã có 10 thôn thì có 10 tổ thu gom rác thải. Công tác thu gom được thực hiện tốt, rác thải được thu gom triệt để nhưng việc xử lý CTRSH còn phức tạp, chưa có giải pháp khả thi về lâu dài. Chủ yếu xử lý tại chỗ bằng cách đốt, sau đó trảm lấp khiến



Đường vào khu xử lý rác thải tập trung xã Vũ Ninh (Kiến Xương) tràn ngập rác.

MINH NGUYỄN